

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ เปิดมุมมอง: สภาวะโลกร้อน และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
2. ปีกตุ๋ยอุมรับแก้ไอยูยู่ทุ้ระบบยาก
3. "ประยุทธ์"เป็นปล้มยางขยับขึ้น60-62บาท กรม.แถมวงเงินสำรอง 5 พันล.  
เพื่อพยุงราคา
4. ภาพข่าว: เยี่ยมชม
5. รัฐบาลกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว 62 ล้านไร่
6. เตรียมงานพระราชพิธีแรกนาขวัญ
7. เปิดข้อมูลข้าวโลกปีนี้ผลิตหดล้นราคาขยับความต้องการพุ่ง
8. ซีต11ล้านไร่ไม่เหมาะปลูกข้าว 2 สมาคมดันช่วยสมาชิก/รูกน้ำตีม-ชงช่วย
- 3 เรื่องด่วน
9. ภาพข่าว: ประชาธิรัฐประมง
10. คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: จับมือเพิ่มขายสัตว์น้ำ

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ  
ข่าวสด  
ไทยรัฐ  
สยามรัฐ  
new)108  
เดลินิวส์  
มติชน  
ฐานเศรษฐกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
มติชน

\*\*\*\*\*



# สภาวะโลกร้อน

## และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น



**เปิดมุมมอง**

ชาลิต จันทรรัตน์  
TEAM GROUP

**ก**ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีผลต่อวิกฤตภัยแล้งและวิกฤตน้ำท่วมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2557 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศยอมรับการวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่ได้วิเคราะห์โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งได้พยากรณ์ว่า

ในปี 2643 หรือในอีก 85 ปีข้างหน้า สภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดความแห้งแล้งและน้ำท่วมแปรปรวนสลับกันไปมามากยิ่งขึ้น อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส การละลายตัวของหิมะแถบขั้วโลกจะสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย นอกจากความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแล้ว

ระดับน้ำทะเลปานกลางที่สูงขึ้นประมาณ 20-50 ซม. จะทำให้เราต้องเผชิญกับภาวะแห้งแล้งและน้ำทะเลรุกตัวเข้ามาในแผ่นดินมากยิ่งขึ้น และในปีที่ น้ำฝนมีปริมาณมาก เราจะต้องเผชิญกับ น้ำท่วม ที่มีน้ำทะเลหนุนสูงมากขึ้น

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของ ดร.สุพัฒนา วิชากุล ห้องวิจัยด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2558 พบว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน ในอนาคต ในระยะกลาง ประมาณปี พ.ศ. 2558-2583 ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำทั้งสี่ ในฤดูแล้งมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำลดลงมากถึงขั้นวิกฤต ส่วนในฤดูฝนทั้งระยะกลาง พ.ศ. 2558-2583 และอนาคตระยะไกล พ.ศ. 2618-2643 มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงเช่นในปี 2554 บ่อยขึ้นเช่นกัน

ด้วยสภาวะการณ์ที่รุนแรงดังกล่าว เราจะต้องปรับตัว ปรับชีวิตความเป็นอยู่ โดยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แล้วเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนแทน เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังลม และพลังแสงอาทิตย์ ป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปริมาณขยะเพื่อ

ลดการเผาขยะ ลดการใช้น้ำเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำในการผลิตน้ำและสูบน้ำประปา เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในปี 2643 รัฐบาลจะต้องเร่งก่อสร้างผนังกันน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำสายอื่น ๆ ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากการหนุนตัวสูงขึ้นอีก 50 เซนติเมตรของระดับน้ำทะเล และเพื่อรับมือกับน้ำเค็มที่จะรุกตัวเข้ามาในฤดูแล้ง หรือจะต้องปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อไล่น้ำเค็มในปริมาณที่มากกว่าวันละ 10 ล้าน ลบ.ม.

หลังจากประสบกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 จากพายุจรที่เข้ามาถึงและเข้ามาใกล้ไทยจำนวน 5 ลูก และ 3 ลูกทำยถุฝน สร้างความสูญเสียจากภัยธรรมชาติเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งจัดลำดับโดยธนาคารโลก แต่หลังจากนั้นประเทศไทยก็ประสบกับภาวะฝนน้อย นานกว่าปกติมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งถึงฤดูแล้งของปี 2559 นี้ ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหลัก

พื้นที่ 22 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งในฤดูแล้งจะใช้น้ำจาก 4 อ่างเก็บน้ำหลัก คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล สิริภักดิ์ แควน้อยบำรุงแดน



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 เมษายน - อา. 1 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4831

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 107.34

Ad Value: 144,909

PRValue (x3): 434,727

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: เปิดมุมมอง: สภาวะโลกร้อน และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น

และป่าสักชลสิทธิ์ ในการเพาะปลูกข้าว นาปรัง รัชการระบบนิเวศวิทยา ใล่น้ำเค็มที่ ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและปากแม่น้ำท่าจีน เพื่อการอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำหลัก 4 อ่างดังกล่าวลดลงอย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณฝนที่มีน้อยกว่า ปีปกติอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสิ้นฤดูฝนในปลายเดือนตุลาคม ซึ่ง ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูแล้งจะเริ่มมีการใช้น้ำ จากอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนดังกล่าวพบว่า ใน วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีน้ำรวม 6,755 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุ ทั้งหมด ในขณะที่มีการปลูกข้าวนาปรัง รวม 3.8 ล้านไร่ ทำให้ปริมาณน้ำลดลงเป็น อย่างมาก เป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลน น้ำที่จะใช้เพื่อปลูกข้าวนาปี เกิดการแย่ง ชิงน้ำกันในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558 และยังทำให้น้ำดิบมีไม่เพียงพอที่จะ นำมาผลิตเป็นน้ำประปา เพื่อจ่ายให้แก่ ชุมชนในหลายพื้นที่

การขาดแคลนน้ำในต้นฤดูเพาะปลูก ข้าวนาปี ใน 22 จังหวัดภาคกลาง ใน เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558 ทำให้ เกิดความเสียหายทั้งสิ้น 60,171 ล้านบาท จากการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

นอกจากนี้ สภาวะดังกล่าวยังทำให้ น้ำทะเลรุกตัวเข้ามามากขึ้น โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 พบค่าความเค็ม ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองสำแล ซึ่งเป็นจุดที่มีการสูบน้ำดิบเพื่อนำไปผลิต น้ำประปา มีค่าสูงถึง 0.50 กรัมต่อลิตร ส่วนในแม่น้ำท่าจีนที่ปากคลองจินดา มีค่า สูงถึง 0.44 กรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร

ภาวะฝนน้อยน้ำน้อยในฤดูฝนของ ปี 2558 ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เมื่อสิ้นฤดูฝน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 รวมเพียง 4,237 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 ของ ความจุทั้งหมด จากปริมาณน้ำดังกล่าว รัฐบาลได้จัดสรรน้ำให้ภาคการเกษตร 400 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 1,400

ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 650 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าน้ำที่ได้จัดสรรไว้ให้ภาค การเกษตร 400 ล้าน ลบ.ม. นั้นหากใช้ใ้ใน การปลูกข้าวนาปรัง ก็จะปลูกข้าวได้เพียง 400,000 ไร่ รัฐบาลจึงประกาศขอความ ร่วมมือให้งดการปลูกข้าวนาปรัง และขอ ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือ พืชอายุสั้นแทน โดยมีมาตรการสนับสนุน ต่าง ๆ รวม 8 มาตรการ แต่ก็ยังได้รับความร่วมมือไม่มากนัก เนื่องจากยังคงมี การเพาะปลูกข้าวนาปรังรวม 1.8 ล้านไร่ และหากจะส่งน้ำให้เพียงพอจะต้องจัดสรร น้ำเพิ่มจากวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ไปเป็น วันละ 12 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้ปริมาณ น้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำไม่เพียงพอใช้ไป ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ หากมีการปล่อยน้ำต่ำกว่า ความต้องการใช้น้ำ จะมีผลให้น้ำถูกสูบ ไปใช้ปลูกข้าวนาปรังมาก ทำให้ปริมาณ น้ำที่เหลือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ ไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็ม ทำให้พื้นที่ เกษตรกรรม 2 ฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาและท่า จีนเสียหาย และจะทำให้มีน้ำไม่เพียงพอ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตอนล่างของกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันลด การใช้น้ำลงร้อยละ 20 โดยเกษตรกรที่ ปลูกข้าวนาปรังสามารถลดการใช้น้ำด้วย การให้น้ำข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งจะไม่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้หลัก 3R คือ ลดปริมาณการ ใช้น้ำ นำน้ำมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต และบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้อีก ครั้งหนึ่ง ภาคประชาชนในชุมชนเมืองควร ช่วยกันลดการใช้น้ำลงร้อยละ 20 เช่นกัน เพื่อร่วมกันฟื้นฟ่าวิกฤตภัยแล้งนี้ เพื่อให้ คนไทยทุกภาคส่วนได้มีน้ำใช้ไปได้ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคาดว่าฝนจะตก ต้องตามฤดูกาล

สถานการณ์ภัยแล้งนี้ ไม่ได้เป็นวิกฤตที่

ล้าหลังแค่ภาครัฐจะหาทางแก้ไขปัญหาแต่ เพียงฝ่ายเดียว หากประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องร่วมมือกันในการประหยัดลดการใ้ น้ำอย่างจริงจัง และในระยะยาวทุกคนจะ ต้องร่วมมือกันลดสภาวะโลกร้อนลงอย่าง ต่อเนื่องเช่นกัน

## 'บิ๊กตุ๋' ยอมรับแก้ไอยูยูทั้งระบบยาก

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม (ไอยูยู) ที่สหภาพยุโรป (อียู) ออกมาระบุว่า ได้ข้อมูลไม่ตรงกับหน่วยงานของประเทศไทยว่า ถือเป็นความหวังดีของทุกคน แต่ช่องทางการติดต่อสื่อสารบางที่ไม่ตรง และไม่ใช่อีกช่องทางเดียวกัน คนได้แก้ไขแล้ว ในเดือนพ.ค.จะมีการประชุมเรื่องนี้

ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดในเรื่องดังกล่าวอยู่เพื่อปรับข้อมูลให้ตรงกัน ที่ผ่านมาช่วงแรกจะต้องออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะมองในภาพใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ มันจึงเยอะ พอเยอะขึ้นมาทางต่างประเทศเขาเน้นเอาตัวเลข แล้วกำหนดกฎหมายมีที่จับต้องเท่านั้นฉบับ แต่ถึงเวลาจริงๆ มันไม่ใช่ กฎหมายบางฉบับมันไม่จำเป็น ที่ประกาศไปคงต้องมาทำความเข้าใจกัน

“เรื่องนี้ต้องพยายามทำอย่างเต็มที่ เจตนาเรามุ่งมั่น แน่นนอนย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ ก็ต้องเห็นใจด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ประโยชน์มาพอสมควร ช่วงนี้ต้องเสียสละเพื่อชาติบ้าง ถ้าเราไปมองว่าธุรกิจจะเสียหาย แล้วถ้าทำต่อไปวันหน้าจะเสียหายมากกว่านี้หรือไม่ สื่อต้องชั่งน้ำหนักให้ผมด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์กำชับเร่งแก้ปัญหาประมงให้หลุดจากใบเหลืองและไม่โดนใบแดงว่า คนยังไม่รู้ข้อมูลมากพอ ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก แต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดิมที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องซึ่งกระทรวงได้เน้นย้ำตามพื้นฐาน ส่วนกรณีที่ไอยูยูจะได้ติดตามประเมินประเทศไทยนั้น คาดว่าประมาณเดือนพ.ค.นี้

## “ประยุทธ์” เป็นปลี้มยางขยับขึ้น60-62บาท กรม.แถมวงเงินสำรอง 5 พันล.เพื่อพยุงราคา

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับดำเนินการ 5,479 ล้านบาท เพื่อซื้อพยางราคาขางพารา โดยใช้ทุนประเดิมของการยางฯที่มีอยู่ 500 ล้านบาทก่อน ที่เหลือจากนั้นจึงกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ และให้สำรวจกระทรวง ทบวง กรมต่างๆว่ามีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำจากยางพารา

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์รายงาน ครม. ว่า น้ำยางขึ้นและยางแผ่นรมควัน ราคาสูงขึ้นมาประมาณ กก.ละ 60 บาทกว่าๆ ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาที่รัฐรับซื้อเพื่อพยุงราคาแล้ว ดังนั้น การพยุงราคาคงยังไม่ต้องดำเนินการตอนนี้ เพียงแต่ให้ ครม. รับทราบไว้ว่าได้อนุมัติกรอบเอาไว้เพื่อดำเนินการแบบนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจและนำยินดีที่ราคายางพาราสูงขึ้นอยู่ที่ 60-62 บาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการประชุมหารือกับประเทศจีนและมาเลเซีย เรื่องการผลิตยาง และจะมีการนำยางมาใช้ในประเทศอย่างน้อยเกือบ 200,000 ตัน ซึ่งจะทำได้เร็วเมื่อมีรับเบอร์ชิตีในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้ไม่ส่งออกเพียงอย่างเดียว ซึ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นในปีถึงปีหน้า และขณะนี้ก็มีนักลงทุนรายใหม่ที่สนใจจะมาลงทุนกับไทย.





**เยี่ยมชม** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลที่  
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ "Agri Map" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พายมนิทรรศการ  
ที่หน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

## รัฐบาลกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว 62 ล้านไร่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 62 ล้านไร่ วางเป้าผลผลิตข้าวปี 2559/2560 ที่ 27 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้รายงานแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2559/2560 ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้รับทราบ ตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก มากกว่าปริมาณความ

ต้องการข้าวของตลาดเล็กน้อยเพื่อไว้กรณีประสบภัยธรรมชาติ

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวทั่วประเทศ 62.12 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 57.41 ล้านไร่ นาปรัง 4.71 ล้านไร่ โดยการปลูกข้าวรอบแรกจะให้ปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวนาปีจำนวน 24.01 ล้านตันข้าวเปลือก และปลูกข้าวนาปรังในรอบที่ 2 จะได้ผลผลิต 3.16 ล้านตันข้าวเปลือก



©CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

## เตรียมงานพระราชพิธีแรกนาขวัญ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2559 ว่าในปีนี้เป็นปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 8 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรรมด้วย สำหรับในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันที่ 9 พ.ค. ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.29-09.09 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำให้ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก จัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา สำหรับผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้เป็น นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หีบทอง ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แจวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมชลประทาน เทพีคู่หีบเงิน ได้แก่ น.ส.นันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และน.ส.จมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คู่เคียงมี 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง.



# เปิดข้อมูลข้าวโลกปีนี้ผลิตหด ล้นราคาขยับความต้องการพุ่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกระทรวงมหาดไทย จัดทำและขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2559/60 เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดความต้องการบริโภคข้าวไว้ 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรฯกำหนดปริมาณ

การผลิตที่ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อเหลือเพื่อขาดกรณีแปลงนาประสบภัยธรรมชาติโรคระบาด

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ยูเอสดีเอ) ประเมินว่า ปริมาณข้าวในตลาดโลกปีการผลิต 2559/60 จะมีแนวโน้มหดตัวลง 1.7% จากปีก่อน และสวนทางกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ ต้องประเมินตัวแปรสำคัญอย่างสต็อกข้าวในประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกรายอื่นๆ ด้วย

# ชีต 1 ล้านไร่ไม่เหมาะปลูกข้าว

## 2 สมาคมดินช่วยสมาชิก / รุกน้ำดื่ม-ชงช่วย 3 เรื่องด่วน

กรมการข้าว ระบุพื้นที่ 11.2 ล้านไร่ไม่เหมาะปลูกข้าว 2 สมาคมชวณาดินหาทางออกช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากไม่อยู่ในเขตส่งเสริมพร้อมสูกัยแล้งก่อนเข้าสู่ฤดูการทำนาใหม่ นายกสมพันธ์เครือช่ายชวณาดินเดี่ยว เปิดตัวน้ำดื่ม / น้ำแร่ธรรมชาติ 1 พ.ค.จับกลุ่มเป้าหมายคนสุขภาพเผยใช้เงิน 5 หมื่นก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ อีกด้านเตรียมจับเข้าคูปลดเกษตรชง ขอพักชำระหนี้ 5 ปี เป็นของขวัญวันชวณาดินไทย

แหล่งชวณาดินจากสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ชวณาดิน กรมการชวณาดิน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแนวคิดโซนหนึ่งปลูกชวณาดินของรัฐบาล หรือการดำเนินงานให้ชวณาดินปลูกชวณาดินตามพื้นที่ที่เหมาะสมตามที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกชวณาดินทั้งประเทศในปีการผลิต 2559/2566 จำนวน 62.12 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 57.41 ล้านไร่ และนาปรัง 4.71 ล้านไร่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดชวณาดินครบวงจร คาดได้ผลผลิตนาปี 24.01 ล้านตันชวณาดินเปลือก และฤดูนาปรัง 3.88 ล้านตันชวณาดินเปลือก ขณะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกชวณาดินมีจำนวน 11.2 ล้านไร่ จะเน้นการปรับเปลี่ยนการปลูกชวณาดินไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนที่มีความเหมาะสมมากกว่า

จากผลกระทบการจัดโซนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ผวนกกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นในเรื่องภัยแล้งมีผลให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับชวณาดินได้เร่งหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ของสมาชิกโดยนายปัญญา จุลอำพันธ์ นายกสมพันธ์เครือช่ายชวณาดินแห่งประเทศไทย เผยว่า ทางสมาพันธ์จะทำการเปิดตัวน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์ "สมาพันธ์" และมีน้ำแร่อีก 2 แปรนต์ได้แก่ "รวงชวณาดิน" และ "ต้นกล้า" ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยหวังจะเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ และเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและแรงงานไทย ปัจจุบัน

ทางสมาพันธ์ได้เริ่มเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สมาพันธ์ ซึ่งใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 5 หมื่นบาทเท่านั้น โดยจะมีโปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2559 นี้

"การดำเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือสำหรับสมาชิก ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือในพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกชวณาดินของกระทรวงเกษตรชงขณะนี้ทางสมาพันธ์ กำลังสำรวจจอยว่ามีสมาชิกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดโซนหนึ่งปลูกชวณาดินจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะหาแนวทางให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไป แต่วันนีทางสมาพันธ์ จะช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีธุรกิจน้ำดื่มเป็นของตัวเอง หวังจะเป็นการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาช่วยเหลืออย่างเดียว"

ขณะที่นายสุเทพ คงมาก นายกสมพันธ์เครือช่ายชวณาดินและเกษตรกรไทย กล่าวว่าได้มีการหารือกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันชวณาดินและชวณาดินแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือชวณาดินเพิ่มเติมใน 3 เรื่องนอกเหนือจากมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ 1. การพักชำระหนี้และงดการคิดดอกเบี้ยกับชวณาดินทุกครัวเรือนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐเป็นระยะเวลา 5-7 ปี 2. การสนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูและพัฒนา



อาชีพทำนา ให้กับครอบครัวชวณาดินระหว่างการพักชำระหนี้ตามข้อที่ 1 โดยให้จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนของชวณาดินเป็นการเฉพาะ และเสนอรัฐบาลพิจารณาให้การรองรับต่อไป และ 3.การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้ชวณาดินโดยตรง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวชวณาดินทุกครัวเรือน

"อย่างไรก็ดีข้อเรียกร้องดังกล่าวทำนาปลัดเกษตรชงบอกว่าข้อเรียกร้องมากเกินไป แต่ผมในฐานะตัวแทนชวณาดินทั่วประเทศเองก็ได้รับความกดดันเช่นเดียวกันที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆ ออกมามากมายในการช่วยเหลือ แต่ชวณาดินไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลได้ครบทุกคน เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ ซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆ ชวณาดินหวังจะส่งผ่านทางกระทรวงเกษตรชงถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บังเกิดผลและมีความคืบหน้าใน 2 เดือนนับจากนี้ เพื่อเป็นของขวัญครบรอบวันชวณาดินและชวณาดินแห่งชาติในวันที่ 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้"





**ประชากรูประมง :** พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสู่สหกรณ์ประมง ระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 12 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง





## ●จับมือเพิ่มขายสัตว์น้ำ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานน้ำปลาฉวีชะเล็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด และบริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ 12 สหกรณ์ ใน 9 จังหวัด ครอบคลุมสินค้า 5 ประเภท คือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว และปลานิล เพื่อนำร่องความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐ โดยบริษัทเอกชนจะให้การสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยี เพาะเลี้ยง การตลาด และส่งเสริมช่องจำหน่ายแก่สหกรณ์ คาดสร้างรายได้รวมปีละ 499 ล้านบาท ก่อนขยายไปกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ เช่น ผักผลไม้ โคนม